
รายงานการประชุม  

“หารือรูปแบบสวนสมุนไพรและการดูแลสุขภาพตามแนววถิธีรรมชาต”ิ คร้ังที ่1/2557 

วนัศุกร์ ที ่17 ตุลาคม 2557  เวล 13.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมสถานีบริการวชิาการชุมชนจะนะ (ศูนย์อาหารและโภชนาการ ม.อ.)  
อ.จะนะ จ.สงขลา 

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นาย กิตติภพ สุทธิสวา่ง (ประธานการประชุม)     ศูนยเ์รียนรู้วถีิธรรมชาติเพื่อชุมชน อ.จะนะ จ.สงขลา  
2. ดร. สุกญัญา เดชอดิศยั   คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. 
3. คุณ ปราณี รัตนสุวรรณ   คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. 
4. นาย เสถียรพงษ ์แกลว้ชิต   คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. 
5. อ.สมพร ชาญวณิชยส์กุล   คณะการแพทยแ์ผนไทย ม.อ. 
6. คุณ รัตน์ชนก ไตรวรรณ์   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะพานไมแ้ก่น 
7. นางสาว วรรณิศา จนัทร์หอม  ศูนยเ์รียนรู้วถีิธรรมชาติเพื่อชุมชน อ.จะนะ จ.สงขลา 
8. คุณ ชยัวฒิุ เกิดช่ืน   เครือข่ายวทิยชุุมชน 
9. คุณ สุวรรณี เกิดช่ืน   เครือข่ายวทิยชุุมชน 
10. คุณ เศวต คมสัน    ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 
11. นาย จรัญ สุทธิแป้น   ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 
12. นาย โสภณ จนัทร์ศรีสวา่งวงศ ์  โรงพยาบาลจะนะ 
13. นาง วรรณดี สุวรรณกิจ   โรงพยาบาลจะนะ 
14. นาย ชินาพนัธ์ บิลตะหีมพาฏิล  โรงพยาบาลจะนะ 
15. นาย ณฐัพร บุญเรือง   ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 
16. คุณ นงนุช ปราบไพลิน   ทีมส่ือจาก สช. 
17. คุณ วภิู ลว้นรังสรรค์   ทีมส่ือจาก สช. 
18. คุณ พีรยา จินดามณี   สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ ม.อ. 
19. คุณ ชุติมา รอดเนียม   สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ ม.อ. 
20. คุณ วไิลลกัษณ์ เดชาสิทธ์ิ   สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ ม.อ. 

 



เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที ่1:  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
1.1 แนะน าตัวผู้เข้าร่วมประชุมเร่ืองแผนงานรูปแบบสวนสมุนไพรและการดูแลสุขภาพตามวถิีธรรมชาติ  
1.2 ความเป็นมาของแผนงานนี้ 

นายกติติภพ สุทธิสว่าง ประธานการประชุม  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) ให้ด าเนินโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบ
อาหารจงัหวดัสงขลา แผนงานรูปแบบสวนสมุนไพรและการดูแลสุขภาพตามวิถีธรรมชาติ อ.จะนะ จ.สงขลา 
เป็นส่วนหน่ึงในโครงการน้ี 

เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีทางภาคใตต้อ้งประสบกบัปัญหายางพาราราคาตกต ่า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวติของคนใตม้าก ดงันั้นทางศูนยจึ์งพยายามหาทางแกปั้ญหาใหชุ้มชน โดยมีแนวคิดท่ีจะท าสวนป่ายาง
สมุนไพร เพื่อให้เป็นแหล่งดูแลสุขภาพดว้ยสมุนไพรและวถีิธรรมชาติใหก้บัชุมชน ทั้งน้ีเพราะทางศูนยเ์องเคยมี
ประสบการณ์เร่ืองการดูแลตนเองดว้ยวถีิธรรมชาติมาบา้งแลว้ จึงเล็งเห็นวา่วธีิน้ีจะช่วยเหลือและดูแลสุขภาพให้
ชุมชนได ้โดยจะจดัท าสวนสมุนไพรชุมชน ท่ีต.สะพานไมแ้ก่น อ.จะนะ จ.สงขลา มีพื้นท่ี 3.5 ไร่ ดงันั้นจึงอยาก
ขอความร่วมมือและขอ้เสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ จากผูเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อหารูปแบบของสวนสมุนไพรต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อใหค้ณะท างานไดโ้ปรดทราบกนั 

มติทีป่ระชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2 :     ขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุม 
 อ.สมพร ชาญวณชิย์สกุล 
 มีความคิดเห็นวา่แผนงานน้ีจะเป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนได ้ทั้งเร่ืองการดูแลตนเอง
ดว้ยสมุนไพรและวถีิธรรมชาติ โดยเสนอใหป้ลูกทั้งพืชสมุนไพรท่ีใชเ้ป็นยาและสมุนไพรท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ 
เช่น ดีปลี ชา้พลู เทา้ยายม่อม พริกไทย กระทือ ไพล ตะไคร้หอม กระดอม เป็นตน้ เพราะวา่เป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดยาสมุนไพรสามารถน าไปขายไดร้ายไดดี้ ส่งเสริมเป็นอาชีพใหก้บัชุมชนได ้
 ดร. สุกญัญา เดชอดิศัย 
 เสนอความเห็นวา่ควรปลูกพืชสมุนไพรท่ีสามารถขายไดร้าคาสูง และสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
ท่ีใชใ้นโรงพยาบาล(แพทยส์ามารถสั่งจ่ายได)้ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีมี 74 รายการ แต่ควรปลูกเป็นแบบอินทรียไ์ร้สารพิษ 



เพื่อน าไปผลิตยาไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยอาจจะติดต่อกบัทางโรงพยาบาล หรือร้านขายยาสมุนไพร เพื่อใหมี้ตลาด
รับซ้ือท่ีแน่นอน สามารถส่งเสริมเป็นอาชีพใหก้บัคนในชุมชนได ้
 ทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. เต็มใจท่ีจะร่วมสนบัสนุนกลา้พนัธ์ุไม ้หรือพืชสมุนไพรหายากต่างๆ เพื่อ
น ามาปลูกในสวนสมุนไพรท่ีน่ีดว้ย แนะน าให้แบ่งโซนในพื้นท่ีหลายโซน โดยแบ่งเป็น พื้นท่ีส าหรับปลูก
สมุนไพรหายาก สมุนไพรท่ีใชบ้่อย สมุนไพรเศรษฐกิจ และสมุนไพรท่ีใชดู้แลตนเองส าหรับคนในชุมชนน้ี  
 นาย โสภณ จันทร์ศรีสว่างวงศ์ 
 เห็นดว้ยกบัแผนงานสวนสมุนไพรเพื่อชุมชน และเสนอวา่ใหป้ลูกสมุนไพรส าหรับใชใ้นผูป่้วยโรค
เร้ือรัง และสมุนไพรท่ีเป็นผกัสวนครัว สามารถบริโภคไดใ้นชีวติประจ าวนั เช่น หญา้หวาน และมะระข้ีนก 
 คุณ รัตน์ชนก ไตรวรรณ์ 
 มีขอ้เสนอแนะใหชุ้มชนน าสมุนไพรท่ีปลูกไดม้าท าลูกประคบสมุนไพร เช่น ไพล มะกรูด เพื่อเป็นการ
เพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์น าร่องในชมรม และชุมชนรอบขา้ง 
 นาย ชินาพนัธ์ บิลตะหีมพาฏิล 
 เสนอใหมี้การจดัอบรมครอสการดูแลสุขภาพตนเองดว้ยวิถีธรรมชาติ ตามแนวของ หมอเจคอบ วาทกั-
กนัเชรีโดยใหมี้การน าเอาสมุนไพรท่ีปลูกไวม้าใชใ้นครอสอบรมดว้ย เพื่อใหส้ามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
ไดจ้ริง และจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์ใหท้ัว่ถึง 
 คุณ วไิลลกัษณ์ เดชาสิทธ์ิ  
 เห็นดว้ยกบัแผนงานสวนสมุนไพรน้ี เสนอวา่อยากใหมี้การท าสวนสมุนไพรในรูปแบบสวนท่ีใช้
พกัผอ่นไดด้ว้ย เพื่อเป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการดูแลสุขภาพตามวถีิธรรมชาติ และมาพกัผอ่นคลายได ้อีกทั้งอยากให้
เปิดเป็นท่ีใหค้วามรู้ให้นกัเรียน นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจเขา้มาทศันศึกษาได้ 
 คุณ ชัยวุฒิ เกดิช่ืน 
 เสนอวา่ควรจดัท าขอ้มูลใหเ้ป็นระบบวา่ควรแบ่งพื้นท่ีอยา่งไร และปลูกอะไรบา้ง ใหมี้การจดักิจกรรม
ต่างๆ เช่น การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร การจดัครอสอบรมการดูแลสุขภาพตามวถีิธรรมชาติ และจดัให้
เป็นศูนยเ์รียนรู้และทศันศึกษา 
 คุณ ปราณ ีรัตนสุวรรณ 
 มีความคิดเห็นวา่ควรปลุกระดมใหทุ้กคนหนัมาใชส้มุนไพรมากข้ึน มุ่งไปท่ีชุมชนและคนในพื้นท่ี โดย
สังเกตุวา่คนในพื้นท่ีน้ีเป็นโรคอะไรมาก และสามารถน าวิถีธรรมชาติและสมุนไพรมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งไรไดบ้า้ง
ในชุมชน  
 
 



 คุณ ชุติมา รอดเนียม 
 มีความเห็นดว้ยกบัแผนงานน้ีวา่จะเป็นประโยชน์กบัชุมชนอยา่งมาก อยากใหจ้ดัท าสวนสมุนไพรใน
รูปแบบสวนท่ีสามารถใชดู้แลตนเองไดแ้ละใชพ้กัผอ่นไดด้ว้ย 

 มติทีป่ระชุม     เห็นดว้ย 

ระเบียบวาระที ่3:     เร่ืองจดัตั้งคณะท างานแผนงานสวนสมุนไพรและการดูแลสุขภาพตามแนววถีิธรรมชาติ 
 นายกติติภพ สุทธิสว่าง 
 ขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อใหม้าเป็นคณะท างานในแผนงานน้ี เพื่อใหแ้ผนงานน้ีขบัเคล่ือน
ไปไดอ้ยา่งส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย โดยมีรายช่ือคณะท างานดงัน้ี : 

1) คุณ รัตน์ชนก ไตรวรรณ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะพานไมแ้ก่น 
2) นาย โสภณ จนัทร์ศรีสวา่งวงศ ์ โรงพยาบาลจะนะ 
3) นาย ชินาพนัธ์ บิลตะหีมพาฏิล โรงพยาบาลจะนะ 
4) นาง วรรณดี สุวรรณกิจ  โรงพยาบาลจะนะ 
5) คุณ ชุติมา รอดเนียม   สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ ม.อ. 
6) คุณ วไิลลกัษณ์ เดชาสิทธ์ิ  สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ ม.อ. 

โดยมีทีมอาจารยท่ี์ปรึกษาดงัน้ี : 
1. ดร. สุกญัญา เดชอดิศยั   คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. 
2. คุณ ปราณี รัตนสุวรรณ   คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. 
3. อ.สมพร ชาญวณิชยส์กุล   คณะการแพทยแ์ผนไทย ม.อ. 

มติทีป่ระชุม     รับทราบ 

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.  

น.ส. วไิลลกัษณ์ เดชาสิทธ์ิ 

จดัท ารายงานการประชุม 

 

ผศ.ดร.พงคเ์ทพ  สุธีรวุฒิ 

ตรวจรายงานการประชุม 

 


